

คู่มือการจัดทำสำมะโนประชากรประจำปี 2020 สำหรับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ

ทำไมการจัดทำสำมะโนประชากรจึงสำคัญสำหรับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ

คลินิก บริษัทประกันสุขภาพ รัฐบาลท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยต่างก็ใช้ข้อมูลที่ได้จากการจัดทำสำมะโนประชากรเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการประเมินความต้องการของชุมชนและอื่นๆ อีกมากมาย โดยอาศัยข้อมูลที่ครบถ้วน

ประมาณการประชากรประจำปี 2018 เผยให้เห็นว่า 17.2% ของประชากรนครลอสแอนเจลิสที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปีไม่มีประกัน ข้อมูลสำมะโนประชากรจะช่วยจัดหาเงินทุนสำหรับ โครงการที่สำคัญ อย่างเช่น โครงการ Medicaid, Medicare Part B, โครงการช่วยเหลือทางโภชนาการแก่สตรี ทารก และเด็ก (Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children, WIC) โครงการประกันสุขภาพของเด็ก (Children's Health Insurance Program ,CHIP) ศูนย์สุขภาพและอื่นๆ อีกมากมาย ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย (จากข้อมูลสำมะโนประชากรประจำปี 2010 "Counting for Dollars 2020") มีการจัดสรรเงินจำนวนกว่า 5.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่โครงการ Medicaid เพียงอย่างเดียว

คนใช้ในโรงพยาบาลหรือสถาน บริหารจะถูกนับได้อย่างไร

ทุกคนจะต้องถูกนับในพื้นที่ที่อาศัยหรือนอนหลับอยู่เป็นหลักก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน 2020 (วัน

สำมะโน) โรงพยาบาลและสถานบริบาลถือเป็น ที่อยู่รวมของกลุ่ม ในช่วงต้นปี 2020 ตัวแทนจากสำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรแห่งสหรัฐอเมริกาจะติดต่อผู้บริหารของคุณเพื่อดูว่าสถานที่ของคุณจะส่งข้อมูลให้สำนักงานฯ โดยตรงหรือไม่หรือพนักงานจะเป็นผู้เก็บรวบรวมแบบสอบถามรูปแบบกระดาษจากผู้ป่วย

มีแบบสอบถามสำหรับผู้ป่วยที่พูด ภาษาอังกฤษไม่ได้หรือไม่

มี แบบสอบถามออนไลน์มี 12 ภาษาดังต่อไปนี้: ภาษาสเปน ภาษาจีน (ตัวย่อ) ภาษาเวียดนาม ภาษาเกาหลี ภาษารัสเซีย ภาษาอาหรับ ภาษาตากาล็อก ภาษาโปแลนด์ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาครีโอลเฮติ ภาษาโปรตุเกสและภาษาญี่ปุ่น นอกจากนี้ สายด่วนสำมะโนประชากรยังให้บริการช่วยเหลือเป็นภาษาเหล่านี้และมีอุปกรณ์โทรคมนาคมสำหรับคนหูหนวกให้ด้วย

จะต้องตอบแบบสอบถามกระดาษเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาสเปนเท่านั้น

อภิธานศัพท์ คู่มือในรูปแบบวิดีโอและเอกสารเป็น 59 ภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เช่น ภาษามืออเมริกัน ภาษาเบรลล์และตัวอักษรขนาดใหญ่ด้วย

นครLos Angelesจะจัดหาที่พักเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงโครงการ บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกันตามสมควร หากต้องการขอรับที่พัก โปรดติดต่อฝ่ายดูแลคนพิการได้ที่ DOD.Contact@lacity.org หรือ (213) 202-5668 อย่างน้อยล่วงหน้าห้าวันทำการ